
 
ส ำเนำบันทึกกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลุมพุก สมัยสำมัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๗ 

ในวันพฤหัสบดีที่  ๑๕   กุมภำพันธ์   ๒๕๖๗   เวลำ  ๑๐.๐๐  น.   
ณ ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลุมพุก 

 
 
 

รำยช่ือผู้มำประชุม 
 

 
 
 
 

-๒- 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม  จ านวน   ๖   คน 
 

ล ำดับ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 
๑ นายสุรพล      ศรีจันทร์ ประธานสภา อบต.ลุมพุก สุรพล     ศรีจันทร์  
๒ นายส าราญ     นาคศรี รองประธานสภา อบต.ลุมพุก ส ำรำญ   นำคศรี  
๓ นายเข็มพร     พุทธเสน เลขานุการสภา  อบต.ลุมพุก เข็มพร    พุทธเสน  
๔ นายสมจิตร   จิวิสา สมาชิกสภา อบต.ลุมพุก ม.๑ สมจิตร   จิวิสำ  
๕ นายนิพล   ยาวะโนภาส สมาชิกสภา อบต.ลุมพุก ม.๒ นิพล   ยำวะโนภำส  
๖ นายชนะชัย   หาญสมัคร สมาชิกสภา อบต.ลุมพุก ม.๔ ชนะชัย   หำญสมัคร  
๗ นายพันธ์ทอง   พวงศรี สมาชิกสภา อบต.ลุมพุก  ม.๖ พันธ์ทอง   พวงศรี  
๘ นายวุฒิศักดิ์   ทวีรัตน์ สมาชิกสภา อบต.ลุมพุก  ม.๗ วุฒิศักดิ์   ทวีรัตน์  
๙ นายพิมพ์พงศ์   ไชยนา สมาชิกสภา อบต.ลุมพุก  ม.๘ พิมพ์พงศ์   ไชยนำ  

๑๐ นางนฤมล   จวนสาง สมาชิกสภา อบต.ลุมพุก  ม.๙ นฤมล   จวนสำง  
๑๑ นางปราณี   มงคลน า สมาชิกสภา อบต.ลุมพุก ม.๑๐ ปรำณี   มงคลน ำ  
๑๒ นายบุญชู   คงดี สมาชิกสภา อบต.ลุมพุก ม.๑๑ บุญชู    คงดี  
๑๓ นายบุญถิน   พาลี สมาชิกสภา อบต.ลุมพุก ม.๑๒ บุญถิน   พำลี  
๑๔ นายธวัชชัย   ไชยนา สมาชิกสภา อบต.ลุมพุก  ม.๑๓ ธวัชชัย   ไชยนำ  
๑๕ นายปริญญา   ไตรมณี สมาชิกสภา อบต.ลุมพุก  ม.๑๔ ปริญญา   ไตรมณี  
๑๖ นางสุพรรณี   วันทา สมาชิกสภา อบต.ลุมพุก  ม.๑๕ สุพรรณี   วันทำ  



ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑ นายบัญชา   ชารีแก้ว นายก อบต.ลุมพุก บัญชำ   ชำรีแก้ว  
๒ นายเดชชาย  เชิดช ู รองนายก อบต.ลุมพุก - นายกมอบหมายให้

ไปประชุมแทนฯ 
๓ นายวิทยา     ศรีเสน รองนายก อบต.ลุมพุก วิทยำ     ศรีเสน  
๔ นางสัมฤทธิ์  กลิ่นแก้วนพรัตน์ เลขานุการนายก อบต.ลุมพุก สัมฤทธิ์  กลิ่นแก้วนพรัตน์  
๕ นายวีรภัทร   หลักด่าน หัวหน้าส านักปลัด วีรภัทร   หลักด่ำน  
๖ นายวีรวัฒน์   สายยศ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ วีรวัฒน์   สำยยศ  
๗ นางพรเพ็ญ       พึ่งกิจ ชาวบ้าน บ้านเหล่าฝ้าย  หมู่ ๑๕ พรเพ็ญ    พึ่งกิจ  
๘ นายสุพล     สุขแสน ชาวบ้าน บ้านเหล่าฝ้าย  หมู่ ๑๕ สุพล     สุขแสน  

 

เริ่มประชุมเวลา    ๑๐.๐๐ น.  
 

  เมื่อสมาชิกสภาอบต.ลุมพุก ครบองค์ประชุม เลขานุการสภาอบต.  
(ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก) ได้กล่าวเชิญประธานสภา อบต.ลุมพุก  
จุด ธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและน าสวดมนต์ไหว้พระพร้อมกัน เสร็จแล้ว จึงได้
อ่านประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลลุมพุก สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๗ พร้อม
ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวำระท่ี 1 เรื่อง ประธำนแจ้งให้ท่ีประชุมทรำบ 
 

นำยสุรพล  ศรีจันทร์  -ไม่มี- 
ประธำนสภำ อบต.ลุมพุก 
 

ระเบียบวำระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้ว 
 

นำยสุรพล   ศรีจันทร์ ขอให้ที่ประชุมตรวจดูส าเนาบันทึกรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้วสภาองค์การ 
ประธำนสภำ อบต.ลุมพุก บริหารส่วนต าบลลุมพุก แล้ว (สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓/256๖ วันพฤหัสบดีที่  ๑๔  

ธันวาคม  256๖) 
-๓- 

 
ที่ประชุม  -มีมติรับรองการประชุม   ๑๔  เสียง - 
 

ระเบียบวำระท่ี ๓ เรื่อง กระทู้ถำม 
 

นำยสุรพล   ศรีจันทร์ ถามสมาชิก ว่ามีท่านใดจะตั้งกระทู้ถามคณะผู้บริหารหรือไม่อย่างไร 
ประธำนสภำ อบต.ลุมพุก 
ที่ประชุม  -ไม่มี- 
 

ระเบียบวำระท่ี ๔ เรื่องท่ีคณะกรรมกำรที่สภำท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจำรณำเสร็จแล้ว 



  -ไม่มี- 
 

ระเบียบวำระท่ี ๕ เรื่อง ที่เสนอใหม่ 
 ๕.๑ เรื่องก ำหนดสมัยประชุมสำมัญ ประจ ำปี ๒๕๖๗ และวันเริ่มประชุมสำมัญ 

สมัยแรกของปี ๒๕๖๘ 
 

นำยสุรพล   ศรีจันทร์ เชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลชี้แจงขั้นตอนและ วิธีการ รวมทั้ง 
ประธำนสภำ อบต.ลุมพุก กฎหมายและระเบียบฯในการก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี และวันเริ่มสมัย

ประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไป 
 

นำยเข็มพร   พุทธเสน  -ชี้แจงข้ันตอนและ วิธีกำร ก ำหนดสมัยประชุมสำมัญประจ ำปี และวันเริ่มสมัย 
เลขำนุกำรสภำ อบต.ลุมพุก ประชุมสำมัญสมัยแรกของปีถัดไป ดังนี้ 

๑) สภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดว่า การประชุมสมัยสามัญ ๒๕๖๗ จะมีกี่ 
สมัย (อย่างน้อย ๒ สมัย แต่ไม่เกิน ๔ สมัย แล้วแต่สภาฯจะก าหนด โดยการก าหนด
สมัยประชุมให้ถือตามปีปฏิทิน กรณีท่ีในปี (พ.ศ.) นั้นเคยมีการประชุมสามัญ 
ประจ าปีแล้วกี่ครั้ง ให้น ามารวมกับการก าหนดสมัยประชุมที่จะก าหนดใหม่ด้วย 
ทั้งนี้เมื่อรวมแล้วต้องไม่เกินสี่สมัย) 

 ๒) สภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดว่า การประชุมสามัญประจ าปีแต่ละสมัย
นั้นจะเริ่มเมื่อใด และก าหนดกี่วัน แต่ไม่เกินสิบห้าวัน และ 

 ๓) ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุม สามัญประจ าปี สมัยแรกของปีถัดไป และมี
ก าหนดกี่วัน (ไม่เกิน ๑๕ วันเช่นกัน)    

 กฎหมำย/ระเบียบ 
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ. 

๒๕๔๗ ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ และ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

-๔- 
 
 มำตรำ ๕๓ วรรคหนึ่ง ก าหนดว่าในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือ

หลายสมัยแล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลจะก าหนด แต่ต้องไม่เกินสี่สมัย วัน
เริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด และวรรคสี่
ก าหนดว่าสมัยประชุมสามัญหนึ่งๆให้มีก าหนดไม่เกินสิบห้าวัน แต่ถ้าจะขยายเวลา
ออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากนายอ าเภอ 

  -ข้อ ๑๑ วรรคหนึ่ง เมื่อมีประธานสภาท้องถิ่นแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นเลือก
รองประธานสภาท้องถิ่น เลขานุการสภาท้องถิ่น และให้ประธานสภาท้องถิ่นน า
ปรึกษาในที่ประชุมเกี่ยวกับการประชุมสมัยสามัญ ดังนี้ 

   (๓) ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ก าหนดว่าปีนั้นจะมีสมัยประชุมสามัญประจ าปีกี่สมัยแต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด 
แต่ละสมัยในปีนั้นมีก าหนดกี่วัน กับให้ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญ
ประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป และมีก าหนดกี่วัน 



 วรรคสองก ำหนดว่ำ การก าหนดสมัยประชุมและวันประชุมให้เป็นไปตามที่
กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด 

 หมวด ๒ กำรประชุม 
 -ข้อ ๒๑ การก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุม

สมัยประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปี
ของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปีแรกของปีถัดไป ให้
ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของแต่ละปี โดย
ให้น าความในข้อ ๑๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 

นำยสุรพล   ศรีจันทร์ ขอเชิญสมาชิกทุกท่านเสนอการก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี ๒๕๖๗ 
ประธำนสภำ อบต.ลุมพุก และวันเริ่มประชุมสามัญ สมัยแรกของปี  ๒๕๖๘ 
 

นายบุญชู     คงด ี เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภา ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม  
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๑ นาย บุญชู   คงด ี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก  หมู่ที่  ๑๑   

ขอเสนอให้ก าหนดสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี 256๗ เหมือนเดิมครับ  ดังนี้ 
 

   ๑. สมัยสำมัญ  สมัยท่ี ๑ ตั้งแต่วันที่  ๑-๑๕  กุมภำพันธ์  ๒๕๖๗ รวม  ๑๕  วัน 
๒. สมัยสำมัญ  สมัยท่ี ๒ ตั้งแต่วันที่  ๑-๑๕  พฤษภำคม  ๒๕๖๗ รวม  ๑๕  วัน 
๓. สมัยสำมัญ  สมัยท่ี ๓ ตั้งแต่วันที่  ๑-๑๕  สิงหำคม    ๒๕๖๗  รวม  ๑๕ วัน 
๔. สมัยสำมัญ  สมัยท่ี ๔ ตั้งแต่วันที่  ๑-๑๕  พฤศจิกำยน  ๒๕๖๗ รวม ๑๕ วัน 
 

-๕- 
 

๕. วันเริ่มประชุมสมัยสำมัญ สมัยแรกของปี ถัดไป พ.ศ. ๒๕๖๘ ตั้งแต่วันที่ ๑-๑๕    
    กุมภำพันธ์ ๒๕๖๘  รวม  ๑๕  วัน 

 

นำยสุรพล   ศรีจันทร์  มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืนเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุม 
ประธำนสภำ อบต.ลุมพุก 
  

มติที่ประชุม  -    เห็นชอบ  ๑๔ เสียง 
- ไม่เห็นชอบ   -  เสียง 
- งดออกเสียง   - เสียง 

 

๕.๒ เรื่อง กำรพิจำรณำเปลี่ยนแปลงแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจรำยงำนกำร 
ประชุม 

นำยสุรพล   ศรีจันทร์  เชิญเลขานุการชี้แจงข้อกฎหมายเกี่ยวกับคณะกรรมการสภาท้องถิ่น 
ประธำนสภำ อบต.ลุมพุก 

 

นำยเข็มพร   พุทธเสน  ได้ชี้แจงข้อกฎหมายเกี่ยวกับคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ด้วยระเบียบ 
เลขำนุกำรสภำ อบต.ลุมพุก กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไข 



เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ และ(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕ หมวดที่ ๘ 
คณะกรรมการสภาท้องถิ่น  ข้อ ๑๐๕ ภายใต้บังคับข้อ ๑๐๓ และข้อ ๑๐๔  
สภาท้องถิ่นมีอ านาจเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภา 
ท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุดต่างๆ ตามความจ าเป็นแก่กิจการในหน้าที่
ของสภาท้องถิ่น  (๒) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ข้อ ๑๐๖ กรรมการ
สภาท้องถิ่นพ้นจากหน้าที่เมื่อ (๕) สภาท้องถิ่นมีมติให้พ้นจากหน้าที่  ซึ่งในกรณีนี้   
เดิม  ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุม ตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม  ๒๕๖๕  ได้เลือก
คณะกรรมการสภาท้องถิ่น ประเภท คณะกรรมการสามัญ ชุดคณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก ประกอบด้วย 

๑. นายธวัชชัย ไชยนา เป็น ประธานกรรมการ 
๒. นายสมจิตร จิวิสา เป็น กรรมการ 
๓. นายส าราญ นาคศรี เป็น กรรมการ 
 

-๖- 
 

ประกาศ ณ วันที่  ๑๐  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๕  นายบุญชุ  คงดี ประธานสภา
องค-์ 
การบริหารส่วนต าบลลุมพุก  
 

นำยสุรพล   ศรีจันทร์  เพ่ือความเหมาะสมและความโปร่งใสในการบริหารกิจการสภาของอบต.ลุมพุก 
ประธำนสภำ อบต.ลุมพุก  กระผมจึงอยากจะขอมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุกให้ 

คณะกรรมการชุดเดิมพ้นจากหน้าที่คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม         
มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เชิญครับ 
 

นำยสุรพล   ศรีจันทร์  ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมครับ 
ประธำนสภำ อบต.ลุมพุก   
 

มติที่ประชุม   เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติ   
 

-     เห็นชอบ      ........๑๔...  เสียง 
   -    ไม่เห็นชอบ   ..................  เสียง 
   -    งดออกเสียง  ..................  เสียง 
 

นำยสุรพล  ศรีจันทร์  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้พ้นจากต าแหน่ง ตามมติของสภา 
ประธำนสภำ อบต.ลุมพุก  องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก ด้วยคะแนนเสียง  ๑๔ เสียง ครับ  

เชิญเลขานุการชี้แจงข้อกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น 
ขั้นตอนในการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมครับ 

นำยเข็มพร   พุทธเสน  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๗ 



เลขำนุกำรสภำ อบต.ลุมพุก  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕ หมวดที่ ๘  
คณะกรรมการสภาท้องถิ่น  ตามระเบียบฯ ข้อ ๑๐๗  ภายใต้บังคับข้อ ๑๐๓  วิธี
เลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ
ชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี ใน
กรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่า
สองคน เว้นแต่สมาชิกสภาท้องถิ่นใดมีสมาชิกสภาท้องถิ่นเท่าที่มีอยู่น้อยกว่าแปด
คน ให้มีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองหนึ่งคน ส่วนกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอ
ไม่ต้องมีผู้รับรอง 

การเสนอชื่อให้เสนอชื่อโดยไม่มีจ ากัดจ านวน เว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็น
อย่างอ่ืน และให้น าวิธีการเลือกตามข้อ ๑๒ และ ข้อ ๑๔ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
เว้นแต่การลงคะแนนให้ใช้วิธียกมือขึ้นพ้นศรีษะ ครับ 

-๗- 
 
นำยสุรพล   ศรีจันทร์  ขอให้สมาชิกในที่ประชุมเสนอชื่อผู้ที่เห็นสมควรเป็นคณะกรรมการตรวจรายงาน 
ประธำนสภำ อบต.ลุมพุก  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและให้เสนอชื่อผู้ใด และจะต้องมีผู้รับ  

รองไม่น้อยกว่าสองคนด้วย หากการเสนอชื่อเพียงชื่อเดียว ให้ถือว่าบุคคลนั้นได้รับ 
เลือกเป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ขอเชิญสมาชิกในที่ประชุมเสนอ  
รายชื่อครับ 

 

นำงนฤมล    จวนสำง เรียนท่านประธานที่เคารพและสมาชิก ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉัน นางนฤมล 
สมำชิกสภำ อบต.หมู่ที่ ๙ จวงสาง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก   หมู่ที่ ๙ 

ขอเสนอ นายธวัชชัย  ไชยนา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก  หมู่ที่ 
๑๓  เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 

นำยสุรพล    ศรีจันทร์ ขอผู้รับรอง อย่างน้อย ๒ คน 
ประธำนสภำ อบต. ลุมพุก       ผู้รับรอง  

๑) นายพันธ์ทอง   พวงศรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก หมู่ที่ ๖ 
 ๒) นางปราณี    มงคลน า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก หมู่ที่ ๑๐ 
 

นำยชนะชัย    หำญสมัคร เรียนท่านประธานที่เคารพและสมาชิก ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายชนะชัย 
สมำชิกสภำ อบต.หมู่ที่ ๔ หาญสมัคร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก   หมู่ที่ ๔ 

ขอเสนอ นายพิมพ์พงษ ์ ไชยนา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก  หมู่ที่ 
๘  เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 

นำยสุรพล    ศรีจันทร์ ขอผู้รับรอง อย่างน้อย ๒ คน 
ประธำนสภำ อบต. ลุมพุก       ผู้รับรอง  

๑) นายวุฒิศักดิ ์  ทวีรัตน์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก หมู่ที่ ๗ 
 ๒) นายบุญถิน    พาลี    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก หมู่ที่ ๑๒ 
 

นำยบุญชู    คงด ี เรียนท่านประธานที่เคารพและสมาชิก ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายบุญชู 



สมำชิกสภำ อบต.หมู่ที่ ๑๑ คงด ี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก   หมู่ที่ ๑ 
ขอเสนอ นายนิพล  ยาวะโนภาส สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก  หมู่ที่ 
๒  เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 

นำยสุรพล    ศรีจันทร์ ขอผู้รับรอง อย่างน้อย ๒ คน 
ประธำนสภำ อบต. ลุมพุก       ผู้รับรอง  

๑) นายสมจิตร   จิวิสา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก หมู่ที่ ๑ 
-๘- 

 
 ๒) นายปริญญา  ไตรมณี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก หมู่ที่ ๑๔ 
 

นำยสุรพล    ศรีจันทร์  มีท่านสมาชิกท่านใดจะเสนอรายชื่อเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอ 
ประธำนสภำ อบต.ลุมพุก  เพ่ิมเติมเป็นอันว่า ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจากท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน 
    ต าบลลุมพุก และมีท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุกเป็นผู้รับรอง 
    จ านวน ๒ ท่าน  เชิญท่านเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก สรุป 

รายชื่อคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ให้ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลลุมพุก รับทราบด้วยครับ 

 

นำยเข็มพร   พุทธเสน  การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม มีรายชื่อคณะกรรมการฯ ดังนี้ 
เลขำนุกำรสภำ อบต.ลุมพุก ล าดับที่ ๑. นำยธวัชชัย ไชยนำ สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลุมพุก

      หมู่ที่ ๑๓ 
  ล าดับที่ ๒. นำยพิมพ์พงษ์   ไชยนำ สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลุมพุก

       หมู่ที่ ๘ 
  ล าดับที่ ๓. นำยนิพล  ยำวะโนภำส สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลุมพุก 
         หมู่ที่ ๒ ครับ 
 

๕.๓ เรื่อง กำรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ –  
๒๕๗๐) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง และแก้ไข (ฉบับท่ี ๔) ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๗     
 

นำยสุรพล   ศรีจันทร์  ด้วยผมได้รับญัตติจาก นายบัญชา  ชารีแก้ว  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก  
ประธำนสภำ อบต.ลุมพุก  เรื่อง การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง และแก้ไข (ฉบับที่ ๔) ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๗    ขอเชิญท่าน 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมครับ 
 

นำยบัญชำ   ชำรีแก้ว  เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุกและสมาชิกสภาองค์การบริหาร- 
นำยก อบต.ลุมพุก  ส่วนต าบลลุมพุกผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน ตามที่กระผม นายบัญชา  ชารีแก้ว ต าแหน่ง 
    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก ขอเสนอญัตติต่อสภาองค์การบริหารส่วน 

ต าบลลุมพุก เพ่ือพิจารณาอนุมัติแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพ่ิมเติม 
เปลี่ยนแปลง และแก้ไข (ฉบับที่ ๔) ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนต าบล 
ลุมพุก เพ่ือน าเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก เพ่ือขอความ 



เห็นชอบต่อไป 

-๙- 
 
นำยสุรพล   ศรีจันทร์  ถามที่ประชุมว่ามีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่อย่างไรเชิญครับ 
ประธำนสภำ อบต.ลุมพุก   
 

ที่ประชุม   ได้มีสมาชิกอภิปรายเพ่ือสอบถามคณะผู้บริหาร ดังนี้ 
นำยนิพล  ยำวะโนภำส  - นายนิพล   ยาวะโนภาส สมาชิกสภาอบต หมู่ที่ ๒ ผมว่าเป็นสิ่งที่ดีและเป็นการ 
สมำชิกสภำ อบต.หมู่ที่ ๒  เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง และแก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่นให้ตรงเป้าหมายตอบสนองความ 

ต้องการและแก้ไขปัญหาของพ่ีน้องประชาชน เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นต่อไปครับ 
 

นำยสุรพล   ศรีจันทร์  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอ อีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมเพ่ือให้ความ 
ประธำนสภำ อบต.ลุมพุก  เห็นชอบในการเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพ่ิมเติม 

เปลี่ยนแปลง และแก้ไข (ฉบับที่ ๔) ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๗  

มติที่ประชุม  -    เห็นชอบ ๑๔ เสียง 
- ไม่เห็นชอบ   -  เสียง 
- งดออกเสียง   - เสียง 

 

    ๕.๔ เรื่อง กำรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบต่ออำยุกำรใช้สถำนที่เล่นกำรพนัน 
    ประเภทไก่ชน ประจ ำปี ๒๕๖๗ 
 

นำยสุรพล   ศรีจันทร์  ด้วยผมได้รับญัตติจาก นายบัญชา  ชารีแก้ว  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก  
ประธำนสภำ อบต.ลุมพุก  เรื่อง การพิจารณาให้ความเห็นชอบในการต่อใบอนุญาต บ่อนการพนันประเภทชน 
    ไก่ ประจ าปี ๒๕๖๗ ของนายบัญชา  ชารีแก้ว ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วน 
    ต าบลลุมพุก เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมครับ 
 

นำยบัญชำ   ชำรีแก้ว  เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุกและสมาชิกสภาองค์การบริหาร- 
นำยก อบต.ลุมพุก  ส่วนต าบลลุมพุกผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน ตามที่กระผม นายบัญชา  ชารีแก้ว ต าแหน่ง 
    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก ได้รับหนังสือจากนายอ าเภอค าเข่ือนแก้ว  
    เรื่อง ขออนุญาตตั้งบ่อนการพนันประเภทชนไก่ ประจ าปี ๒๕๖๗ ของนายบัญชา 
    ชารีแก้ว บ้านเลขท่ี ๕๓๗  หมู่ที่ 1 ต าบลลุมพุก อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 
    จ านวน ๑ สังเวียน มีก าหนด ๑ ปี  ตั้งแต่วันที่ ๒๔ เมษายน  ๒๕๖๗  ถึงวันที่ ๒๓ 
    เมษายน  ๒๕๖๘ ซึ่งเป็นอ านาจหน้าที่ของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุกใน 
    การพิจารณาให้ความเห็นชอบในเรื่องดังกล่าว ข้าพเจ้าจึงขอเสนอญัตติต่อสภา- 

-๑๐- 
 
    องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุกเพ่ือพิจารณา และให้ความเห็นชอบในการขอ 



    ต่อใบอนุญาต บ่อนการพนันประเภทชนไก่ ประจ าปี ๒๕๖๗ โดยอาศัยอ านาจตาม 
    พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไข 
    เพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน โดยมีรายละเอียดตามหนังสืออ าเภอค าเข่ือนแก้ว ที่แนบมา 
    พร้อมญัตติที่ได้ส่งให้ท่านสมาชิกทุกท่านแล้ว ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุม 
    สภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก เพ่ือพิจารณาต่อไป ขอบคุณครับ 
 

นำยสุรพล   ศรีจันทร์  ถามที่ประชุมว่ามีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่อย่างไรเชิญครับ 
ประธำนสภำ อบต.ลุมพุก  
  

ที่ประชุม   ได้มีสมาชิกอภิปรายเพ่ือสอบถามคณะผู้บริหารตามล าดับ ดังนี้ 
    - นายนิพล   ยาวะโนภาส สมาชิกสภาอบต หมู่ที่ ๒ ผมว่าเป็นสิ่งที่ดีและเป็นการ 
    สร้างรายได้ให้กับประชาชน และพัฒนาสายพันธ ุ์ไก่ให้ดีขึ้นไปครับ 
 

นำยสุรพล   ศรีจันทร์  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอ อีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมเพ่ือให้ความ 
ประธำนสภำ อบต.ลุมพุก  เห็นชอบในการต่อใบอนุญาตบ่อนการพนันประเภทชนไก่ ประจ าปี ๒๕๖๗ ของ 
    นายบัญชา  ชารีแก้ว ครับ 

มติที่ประชุม  -    เห็นชอบ ๑๔ เสียง 
- ไม่เห็นชอบ   -  เสียง 
- งดออกเสียง   - เสียง 

 

    ๕.๕ เรื่อง กำรพิจำรณำอนุมัติโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖๗  จ ำนวน ๓ รำยกำร (รำยละเอียดดังนี้) 
 

นำยสุรพล   ศรีจันทร์  ด้วยกระผมได้รับญัตติ จากนายบัญชา  ชารีแก้ว  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
ประธำนสภำ อบต.ลุมพุก  ลุมพุก เรื่อง พิจารณาให้ความเห็นชอบ เพ่ืออนุมัติ โอนงบประมาณรายจ่าย เพ่ือ 
    มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก  
    เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมเพ่ือให้สมาชิกได้พิจารณาครับ 
 

นำยบัญชำ   ชำรีแก้ว  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก และสมาชิกสภาองค์การ 
นำยก อบต.ลุมพุก  บริหารส่วนต าบลลุมพุก ผู้ทรงเกียรติ ทุกท่าน กระผม นายบัญชา   ชารีแก้ว  

-๑๑- 
 
    ต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก ขอเสนอญัตติต่อสภาองค์การ 
    บริหารส่วนต าบลลุมพุกเพ่ือขออนุมัติโอนเงินงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

จ านวน ๓ โครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

รำยกำรที่ ๑ 



โอนลด จากแผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร งบบุคลากร หมวด
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
งบประมาณตั้งไว้  จ านวน ๑๗๒ ,๒๖๐ บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 
๑๗๒,๒๖๐บาท 
โอนลด ๑๗,๘๐๐ บาท 
โอนมาตั้งเป็นรายจ่ายใหม่ ในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง 
รายการจัดซื้อสายส่งน้ าดับเพลิง ขนาด ๒.๕ นิ้ว ยาว ๒๐ เมตร จ านวน ๒ สายๆ 
ละ ๘,๙๐๐ บาท เป็นงบประมาณ ๑๗,๘๐๐  บาท 
*เหตุผลที่ขอโอนมาตั้งจ่ายเพิ่ม : เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ ประกอบครุภัณฑ์
ที่มีอยู่เดิมช ารุดเสียหายไม่สามารถใช้งานได้ จึงมีความจ าเป็นต้องโอนงบประมาณ
มาตั้งเป็นรายจ่ายใหม ่
 

รำยกำรที่ ๒ 
โอนลด จากแผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร งบบุคลากร หมวด
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
งบประมาณตั้งไว้  จ านวน ๑๗๒ ,๒๖๐บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 
๑๕๔,๔๖๐ บาท 
โอนลด ๒๕,๕๐๐ บาท 
โอนมาตั้งเป็นรายจ่ายใหม่ ในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง 
รายการจัดซื้อหัวฉีดด้านปืนชนิดปรับฝอย จ านวน ๑ หัว เป็นงบประมาณ 
๒๕,๕๐๐ บาท 
*เหตุผลที่ขอโอนมาตั้งจ่ายเพ่ิม : เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ ประกอบไม่ มี
ครุภัณฑ์ไว้ใช้ในการปฏิบัติงาน จึงมีความจ าเป็นต้องโอนงบประมาณมาตั้งเป็น
รายจ่ายใหม่ 
 
 

-๑๒- 
 
รำยกำรที่ ๓ 
โอนลด จากแผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร งบบุคลากร หมวด
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
งบประมาณตั้งไว้  จ านวน ๑๗๒ ,๒๖๐ บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 
๑๒๘,๙๖๐ บาท 
โอนลด ๕๐,๐๐๐ บาท 



โอนมาตั้งเป็นรายจ่ายใหม่ ในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน รายการ
จัดซื้อเครื่องเจาะคอนกรีตไฟฟ้า จ านวน ๑ เครื่อง เป็นงบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท 
*เหตุผลที่ขอโอนมาตั้งจ่ายเพิ่ม : เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ ประกอบครุภัณฑ์
ที่มีอยู่เดิมช ารุดเสียหายไม่สามารถใช้งานได้ จึงมีความจ าเป็นต้องโอนงบประมาณ
มาตั้งเป็นรายจ่ายใหม ่

ข้อระเบียบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบ
ลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอน
มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

 

นำยสุรพล   ศรีจันทร์  สอบถามที่ประชุมว่ามี สมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่ 
ประธำนสภำ อบต.ลุมพุก  อย่างไรเชิญครับ 

 

นำยสุรพล   ศรีจันทร์  เชิญท่านบุญช ู     คงดี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๑๑ 
ประธำนสภำ อบต.  
 

นำยบุญชู    คงดี  เรียนประธานสภาฯรองประธานสภาฯ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก 
สมำชิก สภำ อบต.หมู่ที่ ๑๑ และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ กระผมนายบุญชู   คงดี สมาชิกสภา 

อบต.หมู่ที่ ๑๑ ผมว่าการจัดซื้อ หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิงที่
โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ทั้ง ๓ รายการ เป็นสิ่งที่มีความเหมาะสมและสมควร 
อย่างยิ่งเพราะมีความจ าเป็นที่ทางองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุกต้องมีความ
พร้อมทุกอย่างเพ่ือช่วยเหลือบ าบัดทุกข์ให้กับประชาชนที่เกิดความเดือดร้อนและ
การจัดซื้อเครื่องเจาะคอนกรีตไฟฟ้าก็มีความเหมาะสมเพราะเป็นการตรวจสอบ
ความถูกต้องของถนนลาดยาง ถนนคอนกรีตให้เป็นไปตามวิชาการช่าง เพ่ือให้ 
 

-๑๓- 
 
ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดในการสัญจรไปมาระหว่างหมู่บ้านหรือภายใน
หมู่บ้านที่มีถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก 

    

นำยสุรพล   ศรีจันทร์  ได้ถามที่ประชุมอีกครั้ง ว่ามีสมาชิกท่านใด จะอภิปรายอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ 
ประธำนสภำ อบต.ลุมพุก  ประชุม เป็นแต่ละรายการที่ขอโอนงบประมาณมาตั้งเป็นรายการใหม่ จ านวน ๓  
    รายการ ดังนี้ครับ 
 

รำยกำรที่ ๑ 
โอนลด จากแผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร งบบุคลากร หมวด
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 



งบประมาณตั้งไว้  จ านวน ๑๗๒ ,๒๖๐ บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 
๑๗๒,๒๖๐บาท 
โอนลด ๑๗,๘๐๐ บาท 
โอนมาตั้งเป็นรายจ่ายใหม่ ในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์อ่ืน รายการจัดซื้อ
สายส่งน้ าดับเพลิง ขนาด ๒.๕ นิ้ว ยาว ๒๐ เมตร จ านวน ๒ สายๆ ละ ๘,๙๐๐ 
บาท เป็นงบประมาณ ๑๗,๘๐๐  บาท 

 

มติที่ประชุม    -    เห็นชอบ  ๑๔ เสียง 
- ไม่เห็นชอบ   -  เสียง 
- งดออกเสียง   - เสียง 

รำยกำรที่ ๒ 
โอนลด จากแผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร งบบุคลากร หมวด
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
งบประมาณตั้งไว้  จ านวน ๑๗๒ ,๒๖๐บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 
๑๕๔,๔๖๐ บาท 
โอนลด ๒๕,๕๐๐ บาท 
โอนมาตั้งเป็นรายจ่ายใหม่ ในแผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์อ่ืน รายการจัดซื้อ
หัวฉีดด้ามปืนชนิดปรับฝอย จ านวน ๑ หัว เป็นงบประมาณ ๒๕,๕๐๐ บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 

-๑๔- 
 

มติที่ประชุม    -    เห็นชอบ  ๑๔ เสียง 
- ไม่เห็นชอบ   -  เสียง 
- งดออกเสียง   - เสียง 

รำยกำรที่ ๓ 
โอนลด จากแผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร งบบุคลากร หมวด
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
งบประมาณตั้งไว้  จ านวน ๑๗๒ ,๒๖๐ บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 
๑๒๘,๙๖๐ บาท 
โอนลด ๕๐,๐๐๐ บาท 



โอนมาตั้งเป็นรายจ่ายใหม่ ในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง รายการ
จัดซื้อเครื่องเจาะคอนกรีตไฟฟ้า จ านวน ๑ เครื่อง เป็นงบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท 

 

มติที่ประชุม    -    เห็นชอบ  ๑๔ เสียง 
- ไม่เห็นชอบ   -  เสียง 
- งดออกเสียง   - เสียง 

 

ระเบียบวำระที่ ๖  เรื่อง อ่ืนๆ  (ถ้ำมี) 
    -ไม่มี- 
 

ปิดประชุม   ๑๒.๓๐   น. 
 
 

 
               ลงชื่อ    เข็มพร   พุทธเสน     ผู้บันทึกการประชุม 

                (นายเข็มพร   พุทธเสน) 
  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก 

 
- ได้ตรวจรายงานการประชุมครั้งที่แล้วเห็นว่าถูกต้อง 
 
  (ลงชื่อ)       ธวัชชัย   ไชยนำ       ประธานกรรมการสามัญ 
                ( นายธวัชชัย   ไชยนา ) 
 
 

-๑๕- 
 

 
    (ลงชื่อ)       พิมพ์พงษ ์  ไชยนำ      ผู้ตรวจ 
                ( นายพิมพ์พงษ ์  ไชยนา ) 
 
 
    (ลงชื่อ)       นิพล   ยำวะโนภำส      ผู้ตรวจ 
               ( นายนิพล   ยาวะโนภาส ) 
     
- องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุกมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก (สมัยวิสามัญ 
สมัยที่ ๓/๒๕๖๖ วันพฤหัสบดีที่  ๑๔  ธันวาคม  ๒๕๖๖  เมื่อคราวประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๗ 
เมื่อวันพฤหัสบดีที ่ ๑๕  กุมภาพันธ์   ๒๕๖๗ 
 
 
 



    (ลงชื่อ)       สุรพล   ศรีจันทร์     ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
                ( นายสุรพล    ศรีจันทร์ ) 
              ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก 

 
 


